

**BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN**

Số: **11146**/TCHQ-GSQL

V/v thực hiện Thông tư số
41/2015/TT-BTNMT ngày 9/9/2015
của Bộ Tài nguyên và Môi trường

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày **24** tháng **11** năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trong quá trình quản lý mặt hàng phế liệu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan nhận được một số báo cáo vướng mắc của các tổ chức, cá nhân nhập khẩu/ nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đề nghị tiếp tục làm thủ tục hải quan cho các lô hàng phế liệu nhập khẩu đã về đến cảng cửa khẩu trong khi đang làm thủ tục xin cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu theo quy định tại Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 9/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Liên quan đến nội dung này, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã có công văn số 2598/TCMT-KSON ngày 19/11/2015 gửi Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể thủ tục nhập khẩu phế liệu trong khi đang thực hiện thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu theo quy định tại Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT dẫn trên.

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ nội dung hướng dẫn tại công văn số 2598/TCMT-KSON nêu trên để thực hiện thống nhất. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền thì báo cáo về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./

(Gửi kèm công văn số 2598/TCMT-KSON ngày 19/11/2015)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Công ty CP Vật tư thiết bị kỹ thuật Thăng Long (thay t/l)
(Đ/c: tầng 4 tòa nhà GP Invest, 170 La Thành, Ô Chợ Dừa,
Đống Đa, Hà Nội).
- Lưu: VT, GSQL (3b).

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**



Vũ Ngọc Anh

**BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 2599/TCMT-KSON

V/v nhập khẩu phế liệu trong khi đang thực hiện thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính

Triển khai thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu, Tổng cục Môi trường nhận được kiến nghị của các tổ chức, cá nhân sử dụng trực tiếp phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất và tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất về việc xin được tiếp tục làm thủ tục hải quan các lô hàng phế liệu nhập khẩu đã về cảng cửa khẩu trong khi đang làm thủ tục xin cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu theo quy định tại Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (sau đây gọi tắt là Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT), để giải quyết vướng mắc trước mắt và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại và sản xuất của doanh nghiệp, Tổng cục Môi trường có một số ý kiến và đề nghị với Tổng cục Hải quan như sau:

1. Cho phép các tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị xem xét, cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu được làm thủ tục hải quan để thông quan đối với các lô hàng phế liệu nhập khẩu đã về cảng cửa khẩu, cụ thể như sau:

Đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ Tài nguyên và Môi trường thì tạm thời cho phép sử dụng Phiếu tiếp nhận hồ sơ để nghị cấp Giấy xác nhận của Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả; đối với tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện tới Bộ Tài nguyên và Môi trường thì tạm thời cho phép sử dụng Phiếu theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ (có dấu Công văn đến của Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả và dấu Công văn đến của Cục Kiểm soát ô nhiễm) và có giá trị thời hạn tối đa 40 ngày kể từ ngày được tiếp nhận hồ sơ (bản sao có dấu xác nhận sao y bản chính của tổ chức, cá nhân).

Đối với tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường thì tạm thời sử dụng Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu riêng của Sở và có giá trị thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày được tiếp nhận hồ sơ (bản sao có dấu xác nhận sao y bản chính của tổ chức, cá nhân).

Đồng thời phải nộp đầy đủ theo hồ sơ thông quan các văn bản khác theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT (Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu, giấy xác nhận đã ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu, văn bản chứng nhận phù hợp QCVN đối với lô hàng phế liệu nhập khẩu).

Đã tiếp nhận hồ sơ ngay
20/11

2. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu gửi văn bản thông báo về lô hàng phế liệu nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT và cơ quan xử lý hồ sơ để kiểm tra, theo dõi và có văn bản trả lời theo mẫu thông báo quy định tại Phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT để tổ chức, cá nhân kèm vào hồ sơ thông quan lô hàng phế liệu nhập khẩu.

3. Sau khi các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu thì phải thực hiện ngay theo các quy định của Giấy xác nhận được cấp.

Tổng cục Môi trường gửi Tổng cục Hải quan để thống nhất, hướng dẫn các đơn vị hải quan trực thuộc thực hiện.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Tổng cục./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Lưu: VT, KSON, Đ(6)



Nguyễn Văn Tài